
- สำเนา - 
บันทึกการประชมุสภา 

องคการบริหารสวนตำบลหวยแกง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2565 
วันท่ี 24 เดือน มกราคม  2565  เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร 
------------------------------------- 

ผูมาประชมุ ผูเขารวมประชุม  จำนวน    14 คน 
ไมมา/ขาดประชุม จำนวน   - คน 
ลากิจ/ลาปวย จำนวน  - คน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายคำผาย  แสนจันทร ประธานสภา อบต. คำผาย  แสนจันทร  
2 นายสมเกียรติ โสมาบุตร รองประธานสภา อบต. สมเกียรติ โสมาบุตร  
3 นายคำเกิด กาลจกัร เลขานุการสภา อบต. คำเกิด กาลจกัร  
4 นายศรราม วงศรีแกว สมาชิกสภา อบต. หมู 3 ศรราม วงศรีแกว  
5 นางสสีุดา สัวขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู 4 สีสุดา สัวขุนทด  
6 นายคำเสน อินทนาม สมาชิกสภา อบต. หมู 5 คำเสน อินทนาม  
7 นายคุณาวรรษ จันทะภา สมาชิกสภา อบต. หมู 6 คุณาวรรษ จันทะภา  
8 นางสาวพัชรียา ราชมาลา สมาชิกสภา อบต. หมู 7 พัชรียา ราชมาลา  
9 นายเทวี ชายทวีป สมาชิกสภา อบต. หมู 9 เทวี ชายทวีป  

10 นายสมปอง อำยังพเนา สมาชิกสภา อบต. หมู 10 สมปอง อำยังพเนา  
11 นายบุญเพง็ ช่ืนตา สมาชิกสภา อบต. หมู 11 บุญเพ็ง ช่ืนตา  
12 นายอำนวย ซองทอง สมาชิกสภา อบต. หมู 12 อำนวย ซองทอง  
13 นางสายพิณ กาละจักร สมาชิกสภา อบต. หมู 13 สายพิณ กาละจักร  
14 นายณรงคฤทธ์ิ มุละสิวะ สมาชิกสภา อบต. หมู 14 ณรงคฤทธ์ิ มุละสิวะ  

ผูเขารวมประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายแสงจันทร วงศรีแกว รองนายก อบต.หวยแกง แสงจันทร วงษศรีแกว  
2 นายอำพร มุละสิวะ เลขานุการ อบต.หวยแกง อำพร มุละสิวะ  
3 นางสาววิภาพร ยุทธรรม รองปลัด อบต.หวยแกง วิภาพร ยุทธรรม  
4 นางวาเสษฐี เกตุแกว ผูอำนวยการกองคลงั วาเสษฐี เกตุแกว  
5 นางยุพาลักษณ แกวสงค หัวหนาสำนักปลัด ยุพาลักษณ แกวสงค  
6 นายราวี เมาคำ ผูอำนวยกองการศึกษา ราวี เมาคำ  

   7 วาที่ ร.ท.มิตชานน สีเข็ม นักวิชาการสุขาภิบาล มิตชานน สีเข็ม  
   8 นางสาววิชชุลดา ทวิตชาติ นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชชุลดา ทวิตชาติ  
   9 พ.จ.ต.ปญญา ซองทอง นักปองกันและบรรเทาฯ ปญญา ซองทอง  
 10 นางมนันยา ผลจันทร นักทรัพยากรบุคคล มนันยา ผลจันทร  
 11 นางสาวกาญจนา คำมูล นิติกร กาญจนา คำมูล  



เร่ิมประชมุเวลา 9.00 น. เปนตนไป 

นายคำเกิด กาลจักร ไดตรวจนับองคประชุม  เมือ่ครบองคประชุมแลวจึงเชิญประธานสภา อบต.หวยแกง 
เลขานุการสภาฯ  กลาวเปดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

นายคำผาย แสนจันทร กลาวเปดการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  ประจำป 
ประธานสภา ฯ  พ.ศ. 2565 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปน้ี  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายคำผาย แสนจันทร กระผมก็ขอแจงเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ชวงน้ีมีในเขตตำบลหวยแกงกระผม ขอให 
ประธานสภา ฯ  สมาชิก ฯ ประชาสัมพันธกับชาวบาน การดอยาตก เพราะวาโรคน้ีเปนมานานแลว 
    กอนออกจากหมูบานหรือเดินทางไปที่ไหน ขอใหสวมแมส กระผมมีเรื่องแจงใหที่ 
    ประชุมทราบเพียงเทาน้ี และสวนสมาชิกฯ มีเรื่องแจงใหทราบหรอืไม ทางผูบริหารม ี
    เรื่องแจงใหทราบไหมครับ และทางเจาหนาที่มีเรื่องแจงใหทราบหรือไม ครับ 

   ขอประชาสัมพันธ สมาชิก ฯ ทานใดที่จะรวมไปอบรมที่จังหวัดสกลนคร แจงรายช่ือ 
    ไปแลวแตยังไมเปนทางการ ทานใดประสงคขอแจง ครับ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 10  

  มกราคม 2565 

 
 

มติท่ีประชุม รับรองดวยเสียงเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม (ถามี) 
   ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว (ถามี) 
   ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองท่ีเสนอใหม 

นายคำผาย แสนจันทร 5.1  การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกงเปน
ประธานสภา ฯ   คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกงและคณะกรรมการ 
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
   สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  
   เน่ืองจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง พนวาระการดำรง

ตำแหนง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีผลใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตำบลหวยแกง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลหวยแกง ที่มาจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง 



ซึ่งสภาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกงไดคัดเลือกไวสิ้นสุดลงดวย ดังน้ัน เพื่อให
เปนการปฏิบั ติใหถูกตอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2561 ตลอดจนเพื่อใหคณะกรรมการตางๆ ครบองคประกอบและสามารถ
ปฏิบัติงานได จึงจำเปนตองคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง 
เพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกงและ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง 
โดยมีอำนาจหนาที่  ดังน้ี 

  1. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง มีอำนาจหนาที่ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2546 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ดังน้ี 

    1.1 กำหนดแนวทางพัฒนาทองถ่ิน 
   1.2 รวมจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอแนวทางการพัฒนาและการ

แกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
   1.3 พจิารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินและรางแผนการดำเนินงาน 
   1.4 ใหความเห็นชอบรางขอกำหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 
   1.5 พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 
   1.6 แตงต้ังที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อชวย

ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  2. คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวย
 แกง มีอำนาจหนาที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ดังน้ี 

   2.1 กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

    2.2 ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
    2.3 รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่ งไดจากการติดตามและ 
    ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา 
    ทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ 
    ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในที่เปดเผยภายใน    
    สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไว 
    เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหน่ึงครึ่งภายในเดือน 
    ธันวาคมของทุกป 

   2.4 แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อชวยปฏิบั ติงานตามที่ 
    เห็นสมควรการแตงต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล เปนคณะกรรมการ 
    พัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกงและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกงจะตองใหสภาองคการบริหารสวน 
    ตำบลหวยแกง เปนผูคัดเลือกและตองไดรับการแตงต้ังจากผูบริหารทองถ่ิน ตาม



   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
   ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีข้ันตอนการ
   คัดเลือกตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน ที่สุด ที่ มท 0810.2/ว600 ลงวันที่ 
   29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินของ
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง เพื่อพิจารณา
   คัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกงเขารวมเปนคณะกรรมการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
   สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จำนวน 2 คณะ  

   1. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง  จำนวน 3 คน 
   2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวย
   แกง จำนวน 3 คน ซึ่งทานสมาชิกฯ ก็ไดอานตามระเบียบวารที่ 5 แลวนะครับ 
   เน่ืองจากคณะกรรมการคณะเดิมไดหมดวาระลงแลวต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564
   และไดมีสมาชิกสภา ฯ ชุดใหมก็จักดำเนินการจัดต้ังเปนคณะกรรมการพัฒนา 
    องคการบริหารสวนตำบลหวยแกง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง ขอใหทานสมาชิกไดเสนอช่ือ จำนวน  
    3 ทาน เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง ขอเชิญ รอง 
    ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ช้ีแจงครับ 

นางสาววิภาพร ยุทธรรม เรียนทานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาฯ 
รองปลัด อบต.  ทุกทาน ขออนุญาตช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5 คือ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
   องคการบริหารสวนตำบลหวยแกงเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน     
    ตำบลหวยแกงและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร 
    สวนตำบลหวยแกง จะดำเนินการคัดเลือกวันน้ี จำนวน 2 คณะ คือ  

1 . คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง จำนวน 3 คน               
2. คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวย
แกงจำนวน 3 คน เขาเปนตัวแทนของฝายสภา ฯ 

นายคำผาย  แสนจันทร ก็จักมีคณะกรรมการ 2 คณะ 1. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
ประธานสภาฯ  หวยแกง จำนวน 3 คน 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    องคการบริหารสวนตำบลหวยแกง  จำนวน 3 คน ซึ่งจะพิจารณาทีละคณะ ขอให 
    ทานสมาชิก ฯ ไดเสนอรายช่ือผูที่เปนคณะกรรมการฯ  

นางสาววิภาพร ยุทธรรม ขออนุญาตที่ประชุม เพื่อดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ซึ่งคณะกรรมการซึ่ง
รองปลัด อบต.    คณะกรรมการคณะที่ 1 คือ คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล     
    หวยแกง  จำนวน 3 ทาน เมื่อทานไดรับคัดเลือกทานมีหนาที่  
   1.๑ กำหนดแนวทางพัฒนาทองถ่ิน 
   1.2 รวมจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอแนวทางการพัฒนาและการ

แกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 



   1.3 พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินและรางแผนการดำเนินงาน 
   1.4 ใหความเห็นชอบรางขอกำหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 
   1.5 พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 
   1.6 แตงต้ังที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อชวย

ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  ซึ่งคณะกรรมการฯ จะมีตัวแทนทุกภาคสวนโดยมีนายก อบต.หวยแกง เปนประธาน 

มีตัวแทนจากฝายสภาฯ อบต.หวยแกง จำนวน 3 ทาน ที่เขารวมระชุมในการจัดทำ
แผนพัฒนา โดยแผนพัฒนาปจจุบันจะอยูที่แผนพัฒนาป 2565–2570 เปน
แผนพัฒนา 5 ป ขออนุญาตสภาฯ เสนอรายช่ือและผูเสนอรายช่ือจะตองมีผูรับรอง
จำนวน 2 ทาน และขอมติรายบุคคลไปคะ 

นายคำผาย แสนจันทร ขอปรึกษาหารือ นะครับ 
ประธานสภา ฯ 

--------- ประมาณ 10 นาที ---------- 

นายคำผาย  แสนจันทร สำหรับขอ 5.1 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองคการบรหิารสวนตำบลหวยแกง 
ประธานสภา ฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเปนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล 
 ขอใหทางสมาชิกเสนอช่ือผูจะรับเลอืกเปนคณะกรรมการ ฯ ครับ 

นายศรราม วงศรีแกว ขอใหพิจารณาเปนลำดับครบั คือ 1. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล 
สมาชิกสภา ฯ หมู 3 หวยแกง  2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเปนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตำบล ครับ 

นายคำผาย แสนจันทร ขอใหทางสมาชิก ฯ ไดเสนอรายช่ือ เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน 
ประธานสภา ฯ ตำบลหวยแกง และมีผูรับรอง ครับ 

นายศรราม วงศรีแกว กระผมขอเสนอ ทานคุณาวรรษ จันทะภา สมาชิกสภาฯ หมู 6 เปนคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมู 3 พัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง คนที่ 1 ครับ 
 ผูรับรองคนที่ 1. นายคำเสน อินทนาม สมาชิกสภาฯ หมู 5 
 ผูรับรองคนที่ 2. นางสายพิณ กาละจักร  สมาชิกสภาฯ หมู 13 

นายคำผาย แสนจันทร ขอใหทางสมาชิกสภาฯ ไดเสนอรายช่ือคนที่ 2  ครับ 
ประธานสภา ฯ  

นายเทวี ชายทวีป กระผมขอเสนอ นายบุญเพ็ง ช่ืนตา สมาชิกสภา ฯ หมู 11 เปนคณะกรรมการ
สมาชิกสภา ฯ หมู 9 พัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง คนที่ 2 ครับ ผูรับรองคนที่ 1 นายสมปอง  
    อำยังพเนา สมาชิกสภา ฯ หมู 10 ผูรับรองคนที่ 2 นายคุณวรรษ จันทะภา สมาชิก 
    สภา ฯ หมู 6 

นายคำผาย แสนจันทร เหลืออีกจำนวน 1 ทานครับ ขอใหเสนอรายช่ือคนที่ 3  ครับ 
ประธานสภา ฯ 



นายบุญเพ็ง ชื่นตา กระผมขอเสนอ ทานอำนวย ซองทอง สมาชิกสภา ฯ หมู 12 เปนคณะกรรมการ
สมาชิกสภา ฯ หมู 11 พัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแก ง คนที่  3 ครับ  ผู รับรองคนที่  1      
    นายณรงฤทธ์ิ มุละสิวะ สมาชิกสภาฯ หมู 14 ผูรับรองคนที่ 2 นางสีสุดา สัวขุนทด   
    สมาชิกสภา ฯ หมู 4 

นายคำผาย แสนจันทร ตอนน้ีไดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล ครบทั้ง 3 ทาน
ประธานสภา ฯ   แลวครับ 

นายคำเกิด กาลจักร ตามที่สมาชิกสภา ฯ เสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง 
เลขานุการสภาฯ จำนวน 3 ทาน ชุดที่1 ไดจำนวนครบแลว ครับ 

นายคำผาย แสนจันทร ตอไป คือการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภาสภาฯ องคการบริหารสวนตำบลหวยแกง ชุดน้ีมีจำนวน 3 ทานเชนกันครับ 

นายคำเสน อินทนาม กระผมขอเสนอ นายเทวี ชายทวีป สมาชิกสภา ฯ หมู  9 เปนคณะกรรมการติดตาม 
สมาชิกสภา ฯ หมู 5 และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง ผูรับรองคนที่ 1 นาย

บุญเพ็ง ช่ืนตา สมาชิกสภา ฯ หมู 11 ผูรับรองคนที่ 2 นายศรราม วงศรีแกว 
สมาชิกสภา ฯ หมู 3 

นายคำผาย แสนจันทร ขอใหทางสมาชิกสภา ฯ เสนอรายช่ือคนที่ 2 ตอไป ครับ 
ประธานสภา ฯ  

นางสีสุดา สัวขุนทด ขาพเจาขอเสนอ ทานคำเสน อินทนาม สมาชิกสภา ฯ หมู 5 เปนคณะกรรมการ
สมาชิกสภาฯ หมู 4  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง ผูรับรองคนที่  
    1 นายสมปอง อำยังพเนา สมาชิกสภาฯ หมู 10 ผูรับรองคนที่ 2 นายอำนวย   
    ซองทอง สมาชิกสภาฯ หมู 12 

นายคำผาย แสนจันทร ขอใหทางสมาชิกสภาฯ เสนอรายช่ือคนที่ 3 ตอไป ครับ 
ประธานสภา ฯ 

น.ส.พัชรียา ราชมาลา ขาพเจาขอเสนอ นางสายพิณ กาละจักร สมาชิกสภาฯ หมู 13 เปนคณะกรรมการ 
สมาชิกสภา ฯ หมู 7 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง 
 ผูรับรองคนที่ 1 นายณรงคฤทธ์ิ มุละสิวะ สมาชิกสภา ฯ หมู 14 
 ผูรับรองคนที่ 2 นายคุณาวรรษ จันทะภา สมาชิกสภา ฯ หมู 6 

นายคำเกิด กาลจักร สำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล 
เลขานุการสภาฯ หวยแกง ไดครบจำนวน 3 ทานแลว ครับ 

นายคำผาย แสนจันทร สำหรับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกงและคณะกรรมการ 
ประธานสภา ฯ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง ไดครบทั้ง 6 

ทานแลวครับ ผมจะขอมติที่ประชุม ทั้ง 2 คณะ ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  14    ทาน    ไมเห็นชอบ    –    ทาน    งดออกเสียง    -   ทาน 



นายคำผาย แสนจันทร การขออนุมัติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง 
ประธานสภา ฯ เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง 
  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 ประกอบกับ ขอ 6 ขอ 

12 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 16 และขอ 18 ตามประกาศคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดำเนินงานและบริการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ
พื้นที่ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 น้ัน 

  เน่ืองจาก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง พนวาระดำรงตำแหนงใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีผลใหคณะกรรมการฯ จำนวนสองคน ในคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหวยแกง ที่มาจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลหวยแกงพนจากตำแหนง จึงตองมีการคัดเลือกคณะกรรมการที่มาจากการ
คัดเลือกใหม ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด 

  ดังน้ัน เพื่อเปนการปฏิบัติใหถูกตอง ใหเปนไปตามประกาศสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่  พ.ศ. 2561 ตลอดจนเพื่อให
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหวยแกงครบองคประกอบและ
สามารถปฏิบัติงานได จึงจำเปนตองคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
หวยแกง จำนวนสองคน เพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำบลหวยแกง โดยมีอำนาจหนาที่ตามขอ 16 ตอไป 

  จึงขอพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลหวยแกงจำนวน 2 ทาน แทนตำแหนงที่วาง ครับ 

  ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ เสนอรายช่ือ ครับ 

นายศรราม วงศรีแกว กระผมขอเสนอ นายสมเกียรติ โสมาบุตร รองประธานสภา ฯ เปนคณะกรรมการ
สมาชิกสภา ฯ หมู 3  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหวยแกง 
  ผูรับรองคนที่ 1 นายสมปอง อำยังพเนา สมาชิกสภา ฯ หมู 10 
  ผูรับรองคนที่ 2 นางสายพิณ กาละจักร สมาชิกสภา ฯ หมู 13 
 
นายณรงคฤทธิ์ มุละสิวะ กระผมขอเสนอ นายศรราม วงศรีแกว สมาชิกสภา ฯ หมู 3 เปนคณะกรรมการ
สมาชิกสภา ฯ หมู 14  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหวยแกง 
 ผูรับรองคนที่ 1 นายอำนวย ซองทอง สมาชิกสภา ฯ หมู 12 
 ผูรับรองคนที่ 2 นายบุญเพ็ง ช่ืนตา  สมาชิกสภา ฯ หมู 11 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   14  ทาน      ไมเห็นชอบ –    ทาน   งดออกเสียง – ทาน 

นายคำเกิด กาลจักร สำหรับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหวยแกงก็ครบทั้ง 2 คน 
เลขานุการสภาฯ แลวครับ 



นายคำผาย แสนจันทร ขอเชิญ นักวิชาการสุขาภิบาล ช้ีแจงเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล 
ประธานสภาฯ หวยแกง ครับ 

วาท่ี ร.ท.มิตชานน สีเข็ม ในสวนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สืบเน่ืองจากปงบประมาณที่ผานมา ใน 
นักวิชาการสุขาภิบาล ฯ   สวนของวาระกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหวยแกง ซึ่งไดดำเนินงานตาม

ประกาศของประกันสขุภาพ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดกำหนดใหสมาชิกสภาองคการบรหิาร
สวนตำบลหวยแกง จำนวน 2 ทาน เปนคณะกรรมการฯ โดยตำแหนง ซึ่งไดหมด
วาระไปตามวาระของสมาชิกสภาฯ เมื่อปที่ผานมา ดังน้ัน จึงตองดำเนินการแตงต้ัง
ตัวแทนจากสมาชิกสภาฯ จำนวน 2 ทาน เพื่อทำหนาที่เปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลหวยแกงตามตำแหนงที่วางลง ในการประชุมครั้งน้ี ขอให
ทานประธานสภาฯ พิจารณาดวยครับ ซึ่งทางสภาฯ ไดพิจารณาแลว จำนวน 2 ทาน 
คือ ทานสมเกียรติ โสมาบุตร และ ทานศรราม วงศรีแกว ผมจักไดทำคำสั่งแตงต้ัง
ตอไป ครับ 

 ในสวนของอำนาจหนาที่ มีดังน้ี 
1. การพิจารณางบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพซึ่ งในห น่ึงปจะมี

งบประมาณ ประมาณ 300,00 บาท (สามแสนบาท) เพื่อจัดสรรใหกลุมตางๆ 
ในพื้นที่ อบต.หวยแกง  ไดดำเนินงาน 3-4 กิจกรรม 
1.1 ใหกลุมองคกรตางๆ เสนอกิจกรรม/โครงการ เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพ

คนในพื้นที่ตำบลหวยแกง 
1.2 เปนการปองกันสุขภาพของคนในพื้นที่ตำบลหวยแกง ในการสงเสริมการ

ปองกันการฟนฟูและรักษาเบื้องตน ซึ่งคณะกรรมการฯ ที่ไดคัดเลือกและ
คณะกรรมการเดิมซึ่งปรากฏอยูแลวจำนวน 16 ทาน ซึ่งมีทานปลัด อบต. 
เปนเลขานุการ กระผมเปนเลขานุการ ครับ 

1.3 มีหนาที่ในการแตงต้ังและเห็นชอบในงบประมาณของคณะกรรมการฯ การ
ดูแลผูสูงอายุ คณะกรรมการตองพิจารณารวมกัน ครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบดวยเสียงเอกฉันท 

นายคำผาย แสนจันทร ญัตติเร่ืองขอโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ 
ประธานสภา ฯ   พ.ศ. 2565 
 โครงการขุดเจาะบอบาดาลพรอมวางทอเมน หมูท่ี 2 งบประมาณ 38,000 บาท 

( สามหมื่นแปดพันบาทถวน ) 

  ---------------------------- พัก 10 นาที --------------------------------------- 

 เชิญสมาชิกสภา ฯ ทุกทานเขาหองประชุม ในระเบียบวาระที่ 5.3 โครงการขุดเจาะ
บอบาดาลพรอมวางทอเมน หมูที่ 2 งบประมาณ 38,000 บาท (สามหมื่นแปดพัน
บาทถวน) เน่ืองจากน้ำอุปโภค–บริโภคมีลักษณะเปนน้ำเค็ม จึงขอความอนุเคราะห 
มายัง อบต.หวยแกง เพื่อใหสภาฯ อนุมัติโครงการขุดเจาะบอบาดาล 



นายแสงจันทร วงษศรีแกว  ญัตติเรื่องขอโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ 
รองนายก อบต.หวยแกง พ.ศ. 2565 โครงการขุดเจาะบอบาดาลพรอมวางทอเมน หมูที่ 2 งบประมาณ  
    38,000 บาท ( สามหมื่นแปดพันบาทถวน )  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2563 

   ขอ 19 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะกำหนดใหมีเงินสำรองจายในงบ
กลาง เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือกรณีการปองกันและยับย้ัง
กอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ความเดือนรอนของประชาชนเปนสวนรวมได 

   การใชเงินสำรองจายตามวรรคหน่ึงเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน 

   ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอน
ลด ที่ทำใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ให
เปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

  ดวยนายกองคการบริหารสวนตำบลหวยแกงได ย่ืนขอเสนอญัตติเรื่องขอโอน
งบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม รายละเอียดดังน้ี 

   ขอโอนลดจาก “ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทเงินสำรองจาย 
เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือกรณีการ
ปองกันและยับย้ังกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมได” งบประมาณที่ต้ัง
ไว 308,430 บาท ( สามแสนแปดพันสี่รอยสามสิบบาทถวน ) เพื่อต้ังจายเปน
รายการใหมใน “ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะ
บอบาดาลพรอมวางทอเมน หมู 2 งบประมาณ 38,000 บาท ( สามหมื่นแปดพัน
บาทถวน ) ดังน้ัน ทางผูบริหารจึงขอเสนอตอสภาทองถ่ิน ไดพิจารณาตอไป  

นายคำผาย แสนจันทร ทางผูบริหารไดเสนอญัตติตอที่ประชุม โครงการขุดเจาะบอบาดาลพรอมวางทอเมน 
ประธานสภา ฯ หมูที่ 2 งบประมาณ 38,000 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถวน) เน่ืองจากน้ำ

อุปโภค – บริโภค หมู 2 มีลักษณะเปนน้ำเค็ม จึงขอใหทางสมาชิกฯ ใหความ
เห็นชอบโครงการดังกลาว  ผมจึงขอมติที่ประชุมน้ีครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   14  ทาน   ไมเห็นชอบ    -  ทาน     งดออกเสียง  -  ทาน  

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอ่ืน ๆ  

   6.1 แผนดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

นายคำผาย แสนจันทร สำหรับกระผมขอแจงเกี่ยวกับ แผนดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประธานสภา ฯ  หากหมูบานใดขอไฟฟาสองสวางหรือถนน อใหทานเขียนแจงเปนหนังสือมายัง 
   ผูบริหาร อบต.หวยแกง 



   ในเรื่องการขยายไฟฟาสองสวางที่จะดำเนินการ 4 หมูบานน้ัน ในสวนของหมู 5  
   ขอใหดำเนินการในการประชุมครั้งหนา ครับ 

นายคำเสน อินทนาม ผมมีเรื่องแจงใหทราบวา หมูบานใดมีความประสงคจะขอไฟฟาสองสวาง มีเอกสาร 
สมาชิกสภา ฯ หมู 5 ของหมู 5 จะแจกเอกสารใหทุกทานไดอาน ซึ่งกระผมไดคุยกับทางไฟฟาจะตองมี
   เอกสารหรือหลักฐานจะตองแจงเขามา เพื่อใหผูบริหารดำเนินการตอไปขอสอบถาม 
    เกี่ยวกับโครงการขุดเจาะบอบาดาลของหมู 2 จะดำเนินการเจาะพื้นที่ใด ทำได 
    หรือไม 

นายคำผาย แสนจันทร กรณีขุดเจาะบอบาดาล ก็จะขุดเจาะบอเดิม หนาบานนางเอี่ยม  กาลจักร  
ประธานสภา ฯ  มีสมาชิก ฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไม ครับ 

นายอำนวย ซองทอง กระผมขอขอบคุณทางผูบริหาร สวนเรื่องอื่นๆ ตามที่ทานประธานสภาฯไดกลาวถึง 
สมาชิกสภา ฯ หมู 12 การขยายเขตไฟฟา วาจะมีการแกไขในการขยายเขตไฟฟา ขอขอบคุณ ครับ 

นายศรราม วงศรีแกว ในชวงน้ีเขาสูฤดูแลง ในเรื่องอัคคีภัย ไฟปา ขอฝากเรื่องน้ีดวย และในเรื่องของการ 
สมาชิกสภา ฯ หมู 3 ซอมแซมรถดับเพลิง เปนอยางไรบาง ครับ 

นายแสงจันทร วงศรีแกว ขอเรียนวาในการขุดเจาะบาดาลบางครั้งตองการน้ำ ตองขุดใหลึกลงไปอีกเลยมี   
รองนายก ฯ  ความประสงคขุดเจาะบอบาดาลใหม เพื่อใหมีน้ำเพียงพอใชได ครับ 

   ในสวนขอเรื่องไฟฟาสองสวาง ก็จะต้ังงบประมาณใหมีทุกหมูบาน ก็จะดำเนินการ
   ติดตอของบประมาณ เน่ืองจาก อบต.หวยแกง มีงบประมาณนอยไมเพียงพอในสวน 
    ของรถดับเพลิง ทางผูบริหารก็ไดดำเนินการใหเรงซอมแซมใหแลวเสร็จ ขอใหทาง 
    เจาหนาที่เปนผูช้ีแจงครับขอเพิ่มเติม ในสวนของการซอมแซมขอใหทานไดสำรวจ 
    เสนทางไหนตองการซอมแซม พอจะซอมแซมได ในสวนของการขุดเจาะบอบาดาล 
    ตอนน้ีทางชางกำลังทำเรื่องเสนอในการจัดซื้อ –จัดจาง ครับ 

พ.จ.ต.ปญญา ซองทอง สำหรับการซอมแซมรถดับเพลิง อบต.หวยแกงไดจัดทำและลงนามในสัญญากับ   
นักปองกัน ฯ รานอูประยูรการชาง ต้ังแตเดือน กันยายน 2564 มีกำหนดระยะเวลาแลวเสร็จ

 ภายใน 2 เดือนซึ่งในเดือนธันวาคม ทางคณะกรรมการ ฯ ไดบันทึกเสนอทานปลัด
 ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.หวยแกง พิจารณายกเลิกสัญญา เน่ืองจากการดำเนินงาน
ซอมแซมไมมีความคืบหนา ในขณะน้ันทางผูรับจางไดเขามาจัดทำแผนเสนอที่จะ
ดำเนินการซอมแซม ประมาณกลางเดือนธันวาคม ผูรับจางเขามาเสนอแผนและจะ
ดำเนินการใหแลวเสร็จ ในสัปดาหน้ี คณะกรรมการฯ จะดำเนินการติดตามวาได
ดำเนินการไปตามแผนที่เสนอหรือไม หากคณะกรรมการฯ เห็นวาผูรับจางไม
สามารถปฏิบัติตามแผนที่เสนอได ทางคณะกรรมการฯ จะเสนอใหคณะผูบริหาร
ยกเลิกสัญญาและดำเนินการในสวนอื่นตอไปครับ 

นายคำผาย แสนจันทร สำหรับในวันน้ีไดรับเกียรติจากทานปธานินทธ ศรีชนะ ขอเชิญทานเขารวมประชุม 
ประธานสภา ฯ สมาชิกสภา อบจ.ยโสธร เขต 3 ครับ 

นายปธานินทธ ศรีชนะ เรียนทานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขนุการสภาฯ ทานรองนายกฯ ทาน 



สมาชิกสภา อบจ.ยโสธร เลขานุการสภาฯ และขาราชการ อบต.หวยแกง กระผมดีใจและยินดีอยางย่ิงซึ่งไดมา
พบปะกับทุกทาน และขอแสดงความยินดีกับทุกทาน ซึ่งไดเขามาชวยเหลือพี่นอง 
อบต.หวยแกง ใหมีความเจริญกาวหนาตอไป ครับ 

  ในวันน้ีก็จะมีขอหารือกับทางสมาชิกสภาฯ ในสวนผลงาน อบจ. ในป พ.ศ. 2564 
ในแนวทางการพัฒนาของ อบจ.ยโสธร จะมีการพัฒนาไปในรูปแบบไหนบางในป 
พ.ศ. 2565 -2567 หากทานสมาชิกฯ อยากสอบถามหรือหารือแกไขความ
เดือดรอนของประชาชน จักไดนำเรียนทานนายก อบจ.ยโสธรตอไป และในการ
ทำงานของ อบจ.ยโสธร ไดมีแผนพัฒนาในเสนทางของตำบลหวยแกง ไปยังเสนทาง
บานโนนใหญและไปยังบานบากถนนแอสฟสติก  ในสวนที่เหลือคือ หมู 4 และบาน
โสกน้ำขาว บานหวยแกง และบานหัวนา และชวงน้ีจะเปนการซอมแซมถนนลูกรังซึง่
ประชาชนไดรับความเดือดรอน เสนทางสนามมา เสนทางบานชัยชนะ เสนทางบาน
หัวนา และอีกหลายเสนทางของเขต 3 

  ในเรื่องของไฟฟาสองสวาง ผมไดเสนอแนะขอไฟฟาสองสวางเขามายังหมูบาน    
ผมไดดำเนินการกับทางหนองแคนประสบผลสำเร็จมาแลว ภายใน 1 เดือนครึ่ง ทาง
ไฟฟามาขยายเขตการไฟฟาให ในกระบวนการขอไฟฟาซึ่งครัวเรือนละ 75,000 
บาท (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน ) ตอหน่ึงครัวเรือน ซึ่งผมเห็นวาเสนทางตำบล    
หวยแกง บานหัวนา-บานโนนใหญ ยังมีความเดือนรอนอยู ซึ่งองคการบริหารสวน
ตำบลหวยแกงไดมีแผนรองรับในสวนน้ีอยู เสนที่ 2 คือเสนสนามมา เสนทางวัดปา 
บานคำกาว และเสนทางบานชัยชนะไปบานนาซึม ขอฝากทานสมาชิกฯ หมู 4 และ 
หมู 14 ดำเนินการประชาคมและมีหนังสือยินยอมเน่ืองจากพื้นที่แคบ ขอบคุณครับ 

นายคำผาย แสนจันทร ขอขอบคุณนายปธานินทธ ศรีชนะ สมาชิก ฯ ทานใดจะอภิปราย ครับ 
ประธานสภา ฯ 

นายคำเสน  อินทนาม สำหรับเรื่องไฟฟาสองสวางใชในครัวเรือนผูอนุมัติอยูที่อุบล หากเปนไฟฟาเพื่อการ 
สมาชิกสภา ฯ หมู 5 เกษตรและอุตสาหกรรมผูอนุมัติอยูที่ กทม. ข้ันตอนไมเหมือนกัน และขอฝากทาน

เลขานุการฯ ไปยังผูบริหาร ถนนเสนไหนบางอยูในความรับผิดชอบของ อบจ.ยโสธร 
เสนไหนบางอยูในเขตของ อบต.หวยแกง 

นายคำผาย แสนจันทร ขอขอบคุณครับ และสำหรับทานสมาชิกฯ ไดรูข้ันตอนในการดำเนินการขอไฟฟา
ประธานสภา ฯ  แลวครับ  

นายบุญเพ็ง ชื่นตา ขอขอบคุณทานผูบริหาร ถนนหมูบานกระผม ซึ่งจะมีเสนทางแยกยอยไปหลาย
สมาชิกสภา ฯ หมู 11 เสนทาง เปนหลุมบอเยอะ และถนนลูกรังทางไปบานสุขสำราญทางแคบ มีตนยูคา 
    ลิปตัส ปลูกอยูขางทาง อยากของบประมาณสนับสนุน และขอต้ังขอสังเกตในทาย 
    หนังสือ ฝากถึงนิติกร คำวาโปรดทราบ จะใชได 2 อยาง คือ ในพระราชวังกับศาล  
    สำหรับคำทั่วไปไมมี ครับ 

นายคำผาย แสนจันทร ครับขอฝากถนนบานสุขสำราญ – ไปบานหนองแคน  ดวยครับ 
ประธานสภา ฯ    



นายอำนวย  ซองทอง เน่ืองจากถนนเสนทางหมูบานกระผม ผมไดนำเสนอนำเขาแผนพัฒนาทุกป เปนถนน 
สมาชิกสภา ฯ หมู 12 เช่ือมระหวางอำเภอ บานหนองบัวบานกับบานโคกยาว ซึ่งเปนถนนใชสัญจรไปมา

ระหวางอำเภอ ซึ่งมีฟารมสุกร 3-4 ฟารม มีรถบรรทุก(รถพวง) ในชวงฤดูแลงก็
สัญจรไปมาได แตฤดูฝน และรถบรรทุก (รถพวง) ว่ิงผาน ทำใหเกิดหลุมขนาดใหญ
เกิดความเดือดรอนกับผูสัญจรไปมา ครับ  

นายปธานินทธ ศรีชนะ สำหรับทาง อบจ.ยโสธร ทานนายก อบจ. ทานมีแนวนโยบายวาจะทำถนนข้ึน 
สมาชิกสภา อบจ.ยโสธร สายทาง อบจ.ยโสธรใหแลวเสร็จกอน จึงจะเริ่มขยายเปนเสนทางใหม ในสวนของ 

ทานอำนวย ซองทอง ใหทำหนังสือเขามาที่ อบต. เผื่อมีงบอุดหนุนหรืองบเฉพาะกิจ
ในสวนน้ี สำหรับบานสุขสำราญ – บานหนองแคน กระผมทำแผนดำเนินการ
เน่ืองจากเปนเขตรับผิดชอบของ อบจ. ปญหาคือชาวบานไมเซ็นยินยอมพอได
งบประมาณแลว ก็คืนงบประมาณไป ขอใหทานนำเรียนประชาชนดวยครับ 

นายคำผาย แสนจันทร มีสมาชิก ฯ ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม ครับ 
ประธานสภา ฯ   

นายบุญเพ็ง  ชื่นตา สำหรับถนน เอาเฉพาะสวนที่ชาวบานยินยอมกอนไดหรือไม  
สมาชิกสภา ฯ หมู 11 

นายปธานินทธ ศรีชนะ กรณีน้ีในแผนพัฒนา มีอยูแลวครับ ขอใหทานสงมาที่ อบต.หวยแกง ซึ่ง อบต. 
สมาชิกสภา อบจ.ยโสธร จะดำเนินการสงไปยัง อบจ. จะทำถนน คสล. หรือ ลาดยาง ก็นำเสนอเขาไปและ

ตองดูงบประมาณของ อบจ. อีกดวยครับ 

นายอำพร มุละสิวะ กอนอื่นขอขอบคุณทานนายปธานินทธ ศรีชนะ สมาชิกสภา อบจ.ยโสธร ในสวนน้ี 
เลขานุการฯ จะนำปญหาไปแกไข ในการพัฒนาของ อบต.หวยแกงของเรา ในสวนที่ทานไดกลาว

เกี่ยวกับงบประมาณ ในตำบลหวยแกง ดีใจแทนพี่นองชาวตำบลหวยแกง  ซึ่งมีหลาย
เรื่องที่ตองไดรับการแกไขความเดือดรอน เชน ในเรื่องของไฟฟาซึ่งมีหลายพื้นที่รอ
การแกไขปญหาขอบคุณครับ 

นายเทวี ชายทวีป กระผมขอเสนอ ถนนที่ยังไมไดกอสรางหรือกอสรางเสร็จแลว มีถนน 5 สายระหวาง 
สมาชิกสภา ฯ หมู 9 ตำบล บานโนนใหญ - เสาเหลา ตำบลดูลาด ตอนน้ีขยายเขตเรียบรอยแลว ,      

โนนใหญ - โคกกลาง ยังไมขยายเขต , โนนใหญ – จำปา ขยายเขตแลว , โนนใหญ –
บังบอน , โนนใหญ – หนองแคน เหลืออีกเล็กนอย และอีกเสนทาง คือ โนนใหญ–
บะนางเจิม – โคกกลาง ขอขอบคุณ ครับ 

นายศรราม วงศรีแกว กระผมขอฝากทางผูบริหาร คือ ถนนของหมูบานหนองบัวบาน หมู 3 มีปญหา
สมาชิกสภา ฯ หมู 3  เชนกันถนนบานหนองบัวบานหมู3 – โคกยาวหมู 8  

นายคำผาย แสนจันทร มีสมาชิก ฯ ทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 
ประธานสภา ฯ 

นายศรราม วงศรีแกว เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา ฯ ผูบริหาร และเจาหนาที่ กระผมขอเสนอปด
สมาชิกสภา ฯ หมู 3  การประชุมครับ 



เลิกประชุม เวลา 12.15 น. 
    
 
       ลงช่ือ  คำเกิด  กาลจักร  บันทึกรายงานการประชุม 

(นายคำเกิด กาลจักร)                       
                เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง  

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ไดตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2  
เมื่อวันที่ 27  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 เห็นวาถูกตองแลวจึงลงลายมือไวเปนหลักฐาน  
 

ลงช่ือ   สีสุดา สัวขุนทด   กรรมการ 
       (นางสีสุดา สัวขุนทด) 
     สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 

ลงช่ือ สายพิณ  กาละจักร กรรมการ 
     (นางสายพิณ  กาละจักร) 
    สมาชิกสภา อบต. หมูทึ่ 13 

ลงช่ือ พัชรียา  ราชมาลา กรรมการ 
     (นางสาวพัชรียา ราชมาลา) 
      สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7 

 
รายงานการประชมุสภา สมัยสามัญสมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 10 เดือน มกราคม 

พ.ศ.2565 สภา อบต.หวยแกง ไดรับรองรายงานการประชุมแลว ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่1 ครั้ง

ที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 จึงไดลงลายมือช่ือรับรองไว 

 

     (ลงช่ือ)     คำผาย  แสนจันทร  ผูรบัรองรายงานการประชุม 

      (นายคำผาย แสนจันทร) 

          ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง 

 


